

Số: /BC-BTC

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để mọi người dân đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh có điều kiện tìm hiểu, học tập quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; hạn chế, phòng ngừa các vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự xã hội và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (*viết tắt là Hội đồng PHPBGDPL tỉnh*) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên quy mô toàn tỉnh (*viết tắt là Cuộc thi*). Cuộc thi diễn ra trong thời gian gần 04 tháng với những kết quả đạt được cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC CUỘC THI

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi với 19 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, trong đó đồng chí Tôn Long Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng ban; Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi gồm 06 công chức thuộc Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Tổ chức cuộc thi đã họp lấy ý kiến thông qua Kế hoạch số 03/KH-BTC ngày 30/7/2021 về việc tổ chức cuộc thi, trong đó ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, thể lệ, câu hỏi cuộc thi.

Kế hoạch thi cũng đã phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, địa phương trong việc hướng dẫn, triển khai, thông tin, phát động cuộc thi. Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tham gia dự thi; đồng thời, có những giải pháp cụ thể để thu hút đông đảo người

dự thi như tuyên dương, khen thưởng hoặc đưa việc tham dự thi là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và năng lực chuyên môn (*các ngành, địa phương phát động tốt như: Ngành giáo dục, Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi,...*). Cuộc thi được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đăng tải kế hoạch, thể lệ và các nội dung khác liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử và đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan bằng các hình thức phù hợp. Trước và trong thời gian diễn ra cuộc thi, nhiều cơ quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan thông qua tổ chức hội nghị, các lớp tập huấn, các đợt tuyên truyền, các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật và trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng thông tin điện tử, Bản tin tư pháp,...).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, hội đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, thường trực Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu gợi ý, hướng dẫn trả lời 10 câu hỏi theo Thể lệ cuộc thi. Tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi (mang tính tham khảo, bám sát nội dung các câu hỏi) và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi và Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. Vì vậy người dự thi dễ dàng tra cứu, cùng với các tài liệu có liên quan để trả lời đúng, chất lượng 10 câu hỏi của cuộc thi. Các cơ quan, địa phương cũng đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp tài liệu này đến cán bộ, công chức, người lao động, hội viên trong ngành, đơn vị và Nhân dân tại địa phương để thu hút đông đảo người dự thi.

Cuộc thi được chính thức phát động từ ngày 30/7/2021 và kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 09/11/2021 với tổng số bài dự thi khoảng trên 45 ngàn bài của các tập thể, cá nhân. Sau thời điểm kết thúc nhận bài thi đến ngày 12/11/2021 (*ngày họp Ban Tổ chức họp lần thứ hai*), Cơ quan thường trực nhận thêm gần 2.000 bài quá hạn vì nhiều lý do khách quan như đơn vị thu gom bài dự thi của các tập thể thực hiện cách ly y tế, tàu Lý Sơn không vào được... Ngày 12/11/2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã họp lần thứ hai để thông qua Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 16/11/2021 ban hành Quy chế chấm thi và Đáp án cuộc thi, và Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 16/11/2021 thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc với 18 giám khảo, 12 thư ký; đồng thời, Ban Tổ chức thống nhất chấm luôn bài dự thi nộp quá hạn đến ngày 12/11/2021 vì lý do khách quan (*không chấm những bài nộp sau ngày 12/11/2021, thống kê là 93 bài*).

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong công tác chấm thi, Ban Tổ chức đã thống nhất đề nghị 10 thành viên trong Ban Tổ chức tham gia làm giám khảo cuộc thi. Quy chế chấm thi và Đáp án cũng được đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Trang tin điện tử Sở Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia dự thi truy cập, xem và đối

chiếu kết quả làm bài dự thi của mình.

Sau khi kết thúc việc chấm thi, ngày 13/12/2021, Ban Tổ chức đã họp lần thứ ba thông qua danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi và các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ban Tổ chức tổ chức tổng kết và trao thưởng cuộc thi vào ngày 18/12/2021 (Thứ Bảy).

II. DIỄN BIẾN CUỘC THI

1. Công tác tiếp nhận, tổng hợp bài thi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được diễn ra trong gần 04 tháng. Đối tượng dự thi là tất cả mọi người đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm tính khách quan của cuộc thi, thể lệ quy định đối tượng không tham gia dự thi là thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi; Ban giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban giám khảo (*kể cả cha, mẹ, vợ, chồng, con của các thành viên này*) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp. Bài tham gia dự thi phải được viết tay bằng tiếng Việt, mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi, bài dự thi phải trả lời đủ 10 câu hỏi của cuộc thi, không được sao chép, photô bài dự thi khác dưới mọi hình thức...

Công tác phối hợp tổ chức, phát động cuộc thi ngay từ đầu đã được thực hiện chặt chẽ, chu đáo nên đã tiếp nhận một số lượng bài rất lớn của các tập thể, cá nhân gửi về là **47.098 bài dự thi** (chưa bao gồm bài nộp quá hạn sau ngày 12/11/2021). Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, của thành viên Ban Tổ chức và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc thi. Phần lớn các bài dự thi của các cá nhân gửi theo đơn vị tập thể cơ quan, đơn vị nơi mình tham gia công tác, trường hợp người dự thi thuộc nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau cũng yêu cầu phát động tham gia cuộc thi (người dự thi vừa là hội viên Hội Cựu chiến binh, vừa là hội viên Hội Nông dân,...) thì người nộp bài dự thi của mình tại một cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp công tác, sinh hoạt và báo cáo với các cơ quan còn lại là đã nộp bài. Một số cơ quan, đơn vị đã tích cực làm đầu mối thu nhận, lập danh sách bài dự thi đã giúp cho công tác tiếp nhận bài dự thi được tập trung, chính xác và hiệu quả hơn.

Bài dự thi được Tổ Thư ký phân loại, đánh số ký hiệu theo đúng quy chế, tổng số bài thực tế đánh số và giao giám khảo chấm là **47.098** bài.

2. Công tác chấm thi và đánh giá bài dự thi

Thời gian chấm bài thi diễn ra trong hơn 03 tuần, các giám khảo phải tích cực chấm trong cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, buổi tối) mới hoàn thành xong một số lượng lớn bài dự thi. Tất cả các bài dự thi đều được giao giám khảo chấm vòng 1. Bài thi từ 70 điểm trở lên xem xét chấm vòng 2 (**34 bài**) và xem xét **08 bài dưới 70 điểm** nhưng có hình thức đầu tư công phu kỹ lưỡng. Điểm bài thi là điểm trung bình cộng của 02 giám khảo. Có **06 bài dự thi** được xem xét chấm

vòng 3 vì có sự chênh lệch từ 5 điểm trở lên giữa 02 vòng chấm.

Nhìn chung, đa số các bài dự thi đều trả lời đầy đủ 10 câu hỏi, nhiều bài có nội dung chất lượng, có phần mở đầu và kết thúc, được đóng tập khá công phu, hình ảnh minh họa dẫn chứng sinh động, có mô hình để trang trí bài thi. Đề trả lời đầy đủ các câu hỏi thi, người dự thi cần tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Chăn nuôi; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ); Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Qua quá trình chấm bài dự thi, Trưởng ban Giám khảo đánh giá bài dự thi như sau:

- Rất nhiều bài dự thi tâm huyết, đề xuất các giải pháp đề ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có hơn 300 bài dự thi được người dự thi tâm huyết thực hiện, có nội dung chất lượng, có phần mở đầu và kết thúc, được đóng tập khá công phu, hình ảnh minh họa dẫn chứng sinh động, có mô hình để trang trí bài thi.

- Phần lớn bài dự thi chỉ tham gia với tinh thần hưởng ứng, chép lại hướng dẫn trả lời câu hỏi. Số lượng bài không hợp lệ khá nhiều với **10.340 bài**, chủ yếu bài thi trả lời không đủ 10 câu, có một số bài photo (photo cả bài viết tay của người khác bằng photo màu). Đặc biệt, năm nay nổi lên một số tập thể có nhiều bài viết chỉ 01 nét chữ (nhờ người khác viết hộ). Giám khảo cũng loại ra những bài thi có nhiều nét chữ trong một bài thi, vì không phù hợp với quy định về bài thi hợp lệ. Đối tượng học sinh tham gia rất nhiều nhưng phần lớn trả lời không đủ 10 câu, chữ viết xấu giám khảo không đọc được. Có 01 bài dự thi bị giám khảo nhận xét là không đúng thuần phong mỹ tục khi chép nhiều lời bài hát rap trong bài thi. Có 01 bài dự thi bằng tiếng Anh. Có đơn vị nộp bài dự thi là báo cáo kiểm điểm, có đơn vị nộp bài dự thi về phòng, chống tham nhũng.

- Người dự thi lớn tuổi nhất tham gia là 91 tuổi (bài thi đạt 53 điểm), nhỏ tuổi nhất tham gia là 08 tuổi (bài thi đạt 58,5 điểm); 01 bài có mô hình đẹp nhất (bài thi đạt 66,5 điểm).

III. KẾT QUẢ XẾP GIẢI

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban Giám khảo đã đề xuất xếp giải để Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. Ban Tổ chức xem xét thận trọng và nhất trí trao giải cùng giấy chứng nhận cho **05** tập thể và **38** cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

- Giải tập thể có **05** giải khuyến khích thuộc về 05 đơn vị: Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn

Tịnh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Tịnh, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Không có các giải nhất, nhì, ba vì không có tập thể nào đáp ứng đủ các tiêu chí của giải.

- Giải cá nhân có **38** giải, gồm **01 giải nhất** thuộc về bà Đinh Thị Thanh Nhi, công tác tại Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh; **01 giải nhì** thuộc về bà Lê Thị Mỹ Trang, công tác tại Trường THPT Ba Tơ; **02 giải ba** thuộc về ông Phạm Văn Lợi, công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Trần Minh Dương thường trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ; **31 giải khuyến khích** và **03 giải phụ** (gồm 01 giải bài dự thi có hình thức đẹp nhất, 01 giải người dự thi cao tuổi nhất và 01 giải người dự thi nhỏ tuổi nhất).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi đã thống nhất tặng giấy khen cho **22** tập thể và **02** cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, phát động, thu hút đông đảo người tham gia dự thi.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra cuộc thi, nhưng đã có sự quan tâm rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với cuộc thi. Điều này thể hiện qua số lượng bài tham gia dự thi (**47.098 bài**). Nhiều trường học có cả giáo viên và học sinh tham gia; cán bộ, công chức và Nhân dân ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng rất tích cực hưởng ứng cuộc thi.

- Có khá nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, thể hiện tâm huyết, tình cảm của người dự thi đối với cuộc thi, cho thấy sự đồng lòng, hưởng ứng của cán bộ, Nhân dân đối với chủ trương tổ chức cuộc thi, tạo nên sức lan tỏa, hiệu ứng của phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (*có hiệu từ ngày 01/01/2022*) trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết tay và đây được xem là một trong những hình thức mang lại hiệu quả cao, thu hút mạnh mẽ người tham gia dự thi nhất, vì đối với hình thức này thì đối tượng tham gia sẽ rất rộng và để làm bài thi có chất lượng thì người dự thi phải đầu tư thời gian và công sức nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, qua đó có cơ hội học hỏi nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng, góp phần nâng cao dân trí và ý thức bảo vệ môi trường.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, đó là tuyên truyền rộng rãi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật trong lĩnh vực này cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua cuộc thi càng khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với cuộc thi. Có được thành công này trước hết phải nói đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi

cộng với sự nhiệt tình, cố gắng của tập thể Ban giám khảo, Tổ thư ký cùng với sự ủng hộ, cộng tác nhiệt tình của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh đã thường xuyên đưa tin về cuộc thi, đó là những yếu tố quan trọng góp phần đem lại thành công lớn cho cuộc thi này. Hy vọng trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ tiếp tục được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm nhiều hơn nữa để pháp luật ngày càng nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL)-(để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GD, các PGĐ Sở Tư pháp;
- CVP, TP. PBGDPL;
- Trang TTĐT: STP, PBGDPL tỉnh;
- Lưu: VT, PBGDPL_{ctp}.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Tôn Long Hiếu